

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN&PTNT
V/v chủ động ứng phó với mưa lớn,
dông, lốc, sét kèm theo mưa đá

Tam Đường, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 28/TWPCTT ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét kèm theo mưa đá. Theo bản tin thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia từ nay đến 01/5/2022 khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1) Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh về hiện tượng mưa lớn, dông, lốc sét kèm theo mưa đá, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn có thể xảy ra trong những ngày tới.

2) Tập trung rà soát các điểm dân cư, đặc biệt là các khu, điểm tái định cư, những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra mưa đá, gió lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,... Đối với những điểm dân cư cần phải di chuyển để đảm bảo an toàn về người và tài sản, sớm có phương án và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện kịp thời. Tuyệt đối không để xảy ra việc xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng, san ủi đất gây cản trở dòng chảy. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời hiệu quả.

3) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi: Vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai và bảo vệ công trình thủy lợi; lấn chiếm, gây cản trở dòng chảy của các sông, suối, kênh mương; các hoạt động thăm dò khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản, vật liệu cát, đá, sỏi trái phép, thực hiện không đúng quy trình khai thác gây ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ, mất an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét kèm theo mưa đá như: Gia cố, bảo vệ nhà cửa, các thiết bị thu năng lượng dễ bị tốc, bị vỡ để giảm thiểu thiệt hại.

4) Tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo điều hành trong phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021: làm rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở. Thời gian hoàn thành **trước ngày 20/5/2022** và báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua phòng Nông nghiệp & PTNT theo đúng thời yêu cầu*). Tiến hành rà soát kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng kế hoạch và phương năm 2022 sát với tình hình thực tế của từng ngành, địa phương và đơn vị, có tính đến yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu.

5) Thực hiện tốt công tác thường trực, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ và công tác thông tin, báo cáo theo quy định. Định kỳ báo cáo kết quả kịp thời và báo cáo đột xuất khi có thiên tai xảy ra; cụ thể như sau:

+ Báo cáo nhanh: Đối với tình hình khẩn cấp có thiên tai xảy ra (*báo cáo lên nhóm Zalo đã được lập*) và báo cáo hàng ngày (*buổi sáng trước 10h00 phút; buổi chiều trước 16h00 phút*) cho đến khi kết thúc đợt thiên tai.

+ Báo cáo tổng hợp đợt: Sau mỗi đợt thiên tai phải có báo cáo tổng hợp đợt; thời gian gửi báo cáo chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt thiên tai.

+ Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm: Thời gian gửi báo cáo trước ngày 15/7 hàng năm. Báo cáo tổng kết năm: Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31/01 năm sau.

+ Báo cáo gửi bằng điện thoại, thư điện tử cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện - Phòng Nông nghiệp & PTNT (*Gmail: phongnongnghieptd@gmail.com; số điện thoại: 02133.879.063*).

Lưu ý: Khi có tình huống xảy ra Thủ trưởng cơ quan không cập nhật và báo cáo kịp thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phong Vĩnh Cường